



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5005 ภายใน 5666
โทรศัพท์/โทรสาร 0-2258-0311

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ข่าวสด ฉบับประจำวันอังคารที่ 10 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2550 หน้า 27

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

แฉดวงราชภักดิ์

แฉดวงราชภักดิ์ รัปป์ม้ามองคล ในวโรกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา ม.ราชภักดิ์ธนบุรีร่วมใจจัดงานเฉลิมพระเกียรติฯ จัดกิจกรรมมากมาย ทั้งนิทรรศการ นำเสนอผลงานวิจัย การอบรมเชิงปฏิบัติการ สนับสนุนแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง ประกวดโครงการงานวิทยาศาสตร์ ผศ.อารีย์ วชิรวาการ อธิการบดีม.ราชภัฏธนบุรี ตีส่งเชิญชวนให้ไปร่วมงานที่จะมีไปถึงวันที่ 12 ก.ค.นี้

เนื่องในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ม.ราชภัฏเลย ร่วมกับชมรมนักวิ่งเมืองเลย ชมรมเดิน-วิ่ง วิ่งสะพาน และชมรมหมอบอนามัยจังหวัดเลย จัดแข่งขันวิ่งเพื่อสุขภาพ "ราชภัฏเลย ฮาล์ฟมาราธอน 80 พรรษา องค์ราชันย์" ผศ.ไพฑูริย์ ยานุชาติ อธิการบดี และผศ.วิโรจน์ ปิยพิทยานันต์ คณบดีวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป่าวประกาศมาแต่หัววัน งานนี้จะมีขึ้นในวันที่ 18 ส.ค.นี้ สมัครและสอบถามทุกอย่างได้ที่โทร.0-4283-5238 ก้าวหน้าไปเยอะที่ร.ร.ตชด.บ้านเขาสารภี ในกำกับดูแลของกองกำกับการที่ 12 จ.สระแก้ว หลังจาก รศ.ดร.กวี ศิริโกคาภิรมย์ อธิการบดีม.ราชภัฏเทพสตรี มอบหมาย พัลลภ วีระบูล ที่ปรึกษา อธิการบดี ขึ้นไป ประสานความร่วมมือกันทางวิชาการในการออกพื้นที่ให้บริการทางวิชาการ วันนี้มีทั้งค่ายภาษาอังกฤษ ค่ายวิทยาศาสตร์ และการออกค่ายพัฒนาอาคารเรียน

ผ่านไปแล้วด้วยดีขึ้นมึนกันทุกฝ่ายกับการเปิดอบรมภาษาอังกฤษให้กับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขรัฐประชาติไทย ประชาชนลาว 30 คน รวม 40 วัน ณ อาคารดร.ศิริโรจน์ ผลพันธิน ม.ราชภัฏสวนดุสิต ไม่ทราบว่ ผศ. ดร.นิรมิต คุณานาวุฒิ รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ คงไม่ได้สังเกตและไม่ได้ยินคำถามกันในกลุ่มจนท.จากสำนักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนา ระหว่างประเทศ ที่ว่าชื่ออาคารนั้นคูนๆ อยู่นะ

เข้าร่วมกระบวนการผลิตมัคคุเทศก์ ตามหลักสูตรมาตรฐานการฝึกอบรมภาษาต่างประเทศของททท. มาแล้ว 5 รุ่น ผศ.เอก เทพสุภรณ์กุล อธิการบดีม.ราชภัฏราชชนครินทร์ กับ ผศ.ดร.ทวีศักดิ์ ทิพยมหิงษ์ ผอ.โครงการ ลุยเปิดรุ่นที่ 6 มีทั้ง ภาษาอังกฤษ ญี่ปุ่น และจีน รับเพียง 80 คน เท่านั้น สมัครตั้งแต่บัดนี้-28 กรกฎาคมนี้ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 0-3853-5380 หรือ <http://tourism.rru.ac.th>

ข่าวดี มศว ของ ศ.ดร.วิรุฬ ตั้งเจริญ เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย แต่ต้องจบป. เอกสาขาทางการบริหารการศึกษา หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์สอน หรือเป็นผู้บริหาร อย่างน้อย 2 ปี สมัครได้ ตั้งแต่บัดนี้-16 ก.ค.ในวันเวลาราชการ ณ งานคณบดี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร โทร. 0-2649-5000 ต่อ 5531, 5559